



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒).๑/ ๐ ๑๗๙๑

ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ด้วยคณะกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีแนวทางในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ หรือได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าสำหรับกรณีผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว หากมีผลงานทางวิชาการซึ่งได้รับการเผยแพร่และมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ เทียบได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำรายชื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาคัดกรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในขณะที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าตามแนวทางในการคัดสรรเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑) ข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
- ๒) แบบคำขอและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- ๓) สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยหากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กำหนด ขอให้ระบุด้วยว่าอยู่ในกลุ่มสาขาวิชา ลำดับ และข้อมูล ณ วันที่ใด
- ๔) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ หรือเอกสารหลักฐานที่ระบุว่า มีผลงานเรื่องใดบ้างที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องดังกล่าว
- ๕) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวิชาการ
- ๖) สำเนารายงานการประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินโหลดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลได้ที่ <http://basd.mua.go.th> หัวข้อ “แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทัศนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” และขอให้แจ้งการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นหนังสือมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel มายัง E-Mail : personnel_5@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่ประสงค์จะให้นำรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด

เวียน อธิการบดี

- ๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ๒) เห็นควรมอบ - ทจ

อ. อธิการบดี
27 พ.ย. 2560

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑-๒๕
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๑



อ. อธิการบดี
๒๕๖๑

(ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดี

แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อพนักงาน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	สาขาวิชา	สาขาเชี่ยวชาญ	ม/ส	สถานภาพ	สถานที่ติดต่อ
ระบุลำดับที่	ระบุชื่อ-นามสกุล	ระบุตำแหน่ง ที่ได้รับการ แต่งตั้ง ได้แก่ รศ.	ระบุคุณวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก พร้อม สาขาวิชาเอกที่สำเร็จ การศึกษาในระดับนั้น ๆ	ระบุสาขาวิชาที่ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รศ.	ระบุความเชี่ยวชาญ	ระบุชื่อ มหาวิทยาลัย/ สถาบัน	ระบุสถานภาพ เกษียณ/ลาออก	ระบุที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

*หมายเหตุ กรุณาใช้ฟอนต์ Browallia New ขนาด 16